

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/2006/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc triển khai các phương án phòng, chống cơn bão số 9 (bão Durian)

Thực hiện Công điện khẩn số 1979/CĐ-TTg và 1978/CĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, các công trình kết cấu hạ tầng, cho các hoạt động kinh tế - xã hội... do bão, lũ, triều cường, thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1. Không được chủ quan, mất cảnh giác. Phải tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay phương án khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 9; tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Phối hợp các đoàn thể để tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân bình tĩnh, chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa, công trình, phòng tránh các sự cố do ảnh hưởng cơn bão gây ra.

2. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, xã Thạnh An và các xã ven biển chủ động phối hợp các lực lượng, phương tiện, để thực hiện công tác sơ tán dân đến nơi an toàn như sau: Dân xã đảo Thạnh An về khu vực Dàn Xây, dân xã Long Hòa, dân xã Cần Thạnh vào sâu đất liền cách bờ biển 10km. Tuyệt đối đình chỉ hoạt động các đò ngang ven cửa sông.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Củ Chi, Hóc Môn, 12 phối hợp với Công ty Quản lý Khai thác dịch vụ Thủy lợi theo dõi diễn biến, kịp thời có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân dọc tuyến sông ngay trong đêm nay và các ngày tới khi Hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả lũ trên 200m³/giây.

4. Các Sở ngành trọng yếu, khẩn cấp triển khai nhanh các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 912/UBND-CNN ngày 03 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các chủ đầu tư đang thi công các dự án xây dựng trên địa bàn phải kiểm tra, tăng cường công tác chuẩn bị đối phó với tình huống bão gây thiệt hại công trình và ảnh hưởng đến an toàn xã hội.

5. Các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin chính xác, kịp thời giúp nhân dân thành phố chủ động ứng phó cơn bão.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai ngay các phương án, biện pháp phòng, chống cơn bão số 9, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có bão xảy ra./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Tín